

'ซีพีเอฟ' พลิกฟื้นผืนป่า เขาพระยาเดินธง

หินก้อนเล็กก้อนใหญ่ ถูก ล้ำเลียงสร้างเป็นฝายชะลอน้ำอีก 20 ตัว ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ผลงานจากการ ร่วมแรงร่วมใจของซีพีเอฟจิตอาสา 600 คน ที่ขะมักเขม้นช่วยกันขนก้อนหิน ตั้งแต่เช้าตรู่ เป็นการทำกิจกรรมเป็น ครั้งที่ 2 ของปีนี้ ใน “โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เตรียมปลูกป่า และเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ เดือนมิถุนายน 2560 นี้

ฟ้าฟุ้งช่างเป็นใจ หลังเสร็จ ภารกิจในวันนั้น... ฝนเม็ดใหญ่เทลงมา ทดสอบฝายที่พวกเค้าเพิ่งสร้าง นำฝนถูกกักในฝายชะลอน้ำ และไหลลดหลั่นเป็นทางไปตามแนวดิน ช่วยหล่อเลี้ยงผืนดิน และต้นไม้ได้ชุ่มชื้นขึ้น

อีกด้านหนึ่งซีพีเอฟจิตอาสาช่วยกันรอกดินใส่ถุงและ เพาะเมล็ดกล้าไม้ซึ่งถูกเพาะไว้แล้ว เมื่อเสร็จซีพีเอฟจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมครั้งแรกเดือนมกราคมที่ผ่านมาจำนวน 2 แสนต้น จากเป้าหมายเตรียมกล้าไม้ทั้งหมด 4 แสนต้นเพื่อ



ปลูกป่าในปี นี้ ถูกนำมาจัดเรียงไว้ที่เรือนเพาะ มีทั้ง ต้นเพกา มะขามป้อม ประดู่ป่า มะกอกป่า มะค่าโมง แคนา อินทนิล ต้นด่าง ต้นถ่อน สมอพิเภก สมอไทย ยางนา พะยุง และต้น พกฤษ์ แข่งกันงูใบเขียวรับน้ำฝน เตรียมพร้อมสำหรับการ ปลูกให้แล้วเสร็จภายในฤดูฝนนี้ หรือภายในเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อที่กล้าไม้เหล่านี้จะได้โตให้ทันก่อนถึงฤดูแล้งต่อไป ตามแผนในปี 2560 นี้ กำหนดพื้นที่ปลูกป่าไว้ประมาณ 1,200 ไร่ ประกอบด้วย 1. การปลูกป่าแบบพิถีพิถัน อัตรา การปลูก 200 ต้น/ไร่ บนพื้นที่ 950 ไร่ 2. การปลูกเสริมป่า จะดำเนินการปลูกบนพื้นที่ 50% ของพื้นที่ทั้งหมด 700 ไร่ หรือ คิดเป็น 350 ไร่ อัตราการปลูก 200 ต้น/ไร่ เช่นกัน รวมทั้ง การกำจัดวัชพืชพื้นที่ 800 ไร่

ซีพีเอฟจิตอาสา “ศิริพร สมานมิตร” หรืออ้อ เจ้าหน้าที่ ฝายระบบมาตรฐานคุณภาพ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่



สระบุรี ถ่ายทอดความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นครั้งแรก ด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มว่า ได้รับทราบข้อมูลกิจกรรมครั้งนี้ จากที่ โรงงานมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางบอร์ด อีเมล และไลน์ ซึ่ง ในวันดังกล่าว เธอและเพื่อนๆ รวม 30 คน ออกเดินทางจาก โรงงานฯตั้งแต่เช้าตรู่ด้วยรถตู้ 4 คัน มาถึงเขาพระยาเดินธง ก่อน 08.00 น. หลังจากรับอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว จึงนั่งรถอีแต๊ก ตรงไปยังพื้นที่และเดินเท้าผ่านป่าเพื่อเข้าไปทำฝายไซน 3 ซึ่ง อยู่บนเขา ใช้เวลาเดินขึ้นไปทำฝายจนเสร็จและเดินกลับลง มาไม่เกิน 2 ชั่วโมง เนื่องจากทุกคนร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเต็ม ที่ เป็นความประทับใจที่ได้เห็นความสามัคคีของคนในองค์กร การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อ้อบอกว่าพื้นที่ใช้สร้างฝาย บาง ก้อนใหญ่และหนักมาก แต่ทุกคนช่วยกันออกแรงยกเพื่อสร้าง ฝายจนสำเร็จ เธอคาดหวังว่าโครงการที่ซีพีเอฟทำครั้งนี้ จะ เป็นการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบ ต่อไปอย่างยั่งยืน

ดร.ณรงศ์ คุณขุนทด นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กรมป่าไม้ กล่าวว่า หลังการปลูกป่าไปแล้ว ทางคณะทำงาน ยังมีการติดตามดูแล โดยคาดหวังว่าอย่างน้อยต้นไม้ที่ปลูกจะมี อัตราการรอดตาย 80% และหลังจากที่ปลูกไปแล้วประมาณ 1 เดือนจะสำรวจถ้าต้นไม้ตายก็จะเร่งปลูกซ่อม เพื่อพยายาม ให้ต้นไม้มีอัตราการรอดตายให้ได้ 100%

นอกเหนือจากเป้าหมายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้น น้ำแล้ว โครงการฯนี้ยังช่วยสร้างรายได้เสริมให้แก่คนในชุมชน จากการที่กรมป่าไม้จ้างคนในชุมชนรอบๆ พื้นที่ใน 2 ตำบล คือ ต.เดี๋ยง และต.ห้วยยางจำนวน 50 คน ทำหน้าที่ดูแลถากถาง กำจัดวัชพืช เพาะกล้า และดูแลหลังการปลูก ซึ่งภายในปีนี้ เตรียมจ้างคนงานเพิ่มอีก 50 คนเป็น 100 คน และในอนาคต กล้าไม้ที่ปลูกไว้ซึ่งเป็นประเภทสมุนไพรรอบ อาทิ มะขามป้อม สมอ ไทย สมอพิเภก และฝาง ยังสามารถนำมาแปรรูปและขาย สร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

การฟื้นฟูพื้นที่ป่าจนกลับมาอุดมสมบูรณ์ ไม่ เพียงเพิ่มพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้กับลุ่มน้ำป่าสัก แต่ยังเป็นแหล่ง พืชอาหาร สมุนไพร และไม้ใช้สอยให้กับชุมชน ที่สำคัญ “โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” จะกลายเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพป่า ไม่ให้กับเยาวชน ประชาชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อน ใจ รวมไปถึงเป็นต้นแบบในการดำเนินงานปลูกป่าถาวรอย่าง เป็นระบบ สอดรับกับแนวทางที่ซีพีเอฟมุ่งมั่นสานต่อภารกิจ สู้ความยั่งยืน ในเสาหลัก “ดินน้ำป่าคงอยู่”